

THẢO LUẬN VỀ THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

số 34 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tổng số 5.454 đảng viên; biên chế được giao 18, có mặt 17; tổng số lãnh đạo, quản lý chiếm 76,5% tổng số biên chế có mặt. Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 116 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tổng số 3.677 đảng viên; biên chế được giao 17, có mặt 16; tổng số lãnh đạo, quản lý chiếm 75% tổng số biên chế có mặt. Từ thực tế tình hình hoạt động của hai đảng ủy khối và căn cứ vào Nghị quyết số 18 và các văn bản có liên quan, cần sắp xếp, tinh gọn tổ chức,

bộ máy đã và đang triển khai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kiến đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thí điểm theo một trong hai phương án. Phương án thứ nhất là hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; phương án thứ hai là sắp xếp lại tổ chức, biên chế của hai đảng bộ khối bảo đảm tinh gọn; tập trung chủ yếu thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bảo đảm thực chất và hiệu quả hoạt động.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao với chủ trương của Trung ương về

tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân tích các ưu điểm, hạn chế và bày tỏ quan điểm lựa chọn một trong hai phương án theo đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phân tích, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 18 là đúng thời điểm, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước hiện nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 18 nên đã tập trung lãnh đạo với quyết tâm cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, chia sẻ với ý kiến của các đại biểu dự hội nghị. Để lựa chọn được một phương án tối ưu nhất, đồng chí giao Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy để xuất lựa chọn một phương án và phải phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của phương án lựa chọn. Ngay sau kỳ nghỉ lễ 2/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy

hợp thống nhất một phương án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Căn cứ ý kiến đề xuất của hai đảng ủy khối, kết quả đề xuất của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, kết hợp ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương, tham khảo kết quả triển khai của các tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định lựa chọn một phương án tối ưu nhất. Đồng chí nhấn mạnh dù lựa chọn phương án nào thì các tổ chức, cá nhân liên quan đều được xem xét, bố trí công việc, giải quyết chế độ hợp lý, thỏa đáng; đồng thời, phải bảo đảm bộ máy gọn, con người tinh, công việc thông.

MẠNH CƯỜNG

VINH DANH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ghi nhận thành tích, động viên và khen thưởng các vận động viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng

chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh và số tiền thưởng trị giá trên 125 triệu đồng cho 2 vận động viên đạt huy chương vàng; hơn 48 triệu

đồng cho vận động viên đạt huy chương bạc. Các sở, ban, ngành, các địa phương cũng trao giấy khen và phần thưởng cho các vận động viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích của các vận động viên, sự nỗ lực của các thầy cô, sự

đồng viên của các gia đình và sự đồng hành của nhà tài trợ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao, Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh quan tâm, đầu tư hơn nữa trong việc đào tạo vận động viên thành tích cao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực cho Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII. Đồng chí cũng mong muốn các vận động viên phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới, mang vinh quang về cho quê hương, Tổ quốc.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 27/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình; việc thực hiện các thủ tục quyết toán công trình Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với nông dân”; đề án quản lý văn hành khai thác công trình khu vực Quảng trường Thái Bình; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng

Hà, giai đoạn 1 đoạn từ thành phố đến đường tỉnh 453. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và thành phố Thái Bình dự họp.

Theo báo cáo của UBND thành phố Thái Bình, việc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp hoàn thành xây dựng, đưa công trình Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình vào hoạt động nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nhân dân địa phương và du khách khi đến Thái Bình. Đồng thời, gửi gắm tâm nguyện, tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn

của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói riêng. Đây cũng là dịp để giới thiệu về công trình mang đậm nét văn hóa, có ý nghĩa tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ mai sau. Dự kiến lễ dâng hương sẽ được tổ chức trong 1/2 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 30/8/2018 tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, giai đoạn 1 đoạn từ thành phố đến đường tỉnh 453 là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 361,24 tỷ đồng. Tổng

chiều dài tuyến 14,62km, đi qua địa phận thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà. Việc thi công xây dựng công trình dự kiến triển khai vào đầu năm 2019, hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng quý III/2021.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung lễ dâng hương của UBND thành phố Thái Bình. Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức lễ dâng hương phải trang trọng, tôn nghiêm, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về sự nghiệp, công lao của Bác đối với toàn Đảng, toàn dân tộc, sự quan tâm của Bác

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình; Phó Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; 3 trưởng phòng của huyện Đông Hưng gồm: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với thẩm định của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng ý cho làm quy trình đối với nguồn nhân sự tại chỗ chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Trường THPT Bắc Duyên Hà. Nhất trí giao một đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn phụ trách Chi cục Thủy lợi tới khi kiện toàn chức danh Chi cục trưởng. Đối với việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí bổ nhiệm đối với đồng chí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. Đối với việc bổ nhiệm 3 trưởng phòng của huyện Đông Hưng, nhất trí cho huyện làm quy trình kiện toàn 3 chức danh trên. Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí đồng ý với đề xuất nhân sự của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu các quy chế, quy định của trung ương, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc kiện toàn các chức danh trên.

TBR36 gieo cấy tại Ninh Thuận cho năng suất, lợi nhuận cao

Được hỗ trợ về giống của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinH Seed), trong vụ hè thu, từ ngày 25 - 28/5/2018, tại thôn Tà Dương, xã Phước Thái (Ninh Phước, Ninh Thuận) 98 hộ bà con dân tộc Raglai đã gieo trồng giống lúa TBR36 của ThaiBinH Seed trên diện tích 25ha (đất xấu nhất, loại 4). Sau gần 3 tháng gieo sạ, giống lúa TBR36 sinh trưởng, phát triển tốt, sạch sâu bệnh, dự kiến năng suất đạt hơn 11 tấn lúa tươi/ha. Theo tính toán ban đầu, mô hình 25ha gieo cấy bằng giống lúa TBR36 này giúp cho bà con nông dân thu lợi hơn 29 triệu đồng/ha. Đặc biệt, ưu điểm vượt trội của TBR36 là giống lúa chịu hạn, phù hợp với địa bàn Ninh Thuận, địa phương hiện đang bị thiếu nước nghiêm trọng.

Tại hội nghị đầu bờ mới đây, các đại biểu và bà con nông dân đánh giá cao giống lúa TBR36 tại Ninh Thuận và mong muốn ThaiBinH Seed sẽ đưa nhiều giống lúa mới nữa vào phục vụ sản xuất của địa phương. Một số doanh nghiệp kinh doanh lương thực đã cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng thóc cho nông dân ngay sau khi thu hoạch.

PHAN ANH

Thứ ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018

Toàn tỉnh có 12 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đang hình thành

Theo số liệu từ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản, ngoài 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã được xác nhận, năm 2018, toàn tỉnh hiện có 12 chuỗi đang hình thành, tập trung ở các sản phẩm: trà được liệu, giò chả, nước mắm, hoa quả, nấm, ngao, rau các loại.

Hoạt động chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đang hình thành ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh, tạo bước đột phá, nâng cao trình độ sản xuất và thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, mối liên kết từ các khâu sản xuất đến sơ chế, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm vẫn còn nhiều hạn chế cùng với những quy định khắt khe về thông chứng nhận quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, vì vậy số lượng các chuỗi chưa nhiều.

LƯU NGÂN

Hội thảo về điều trị đái tháo đường tuýp 2

Sở Y tế vừa tổ chức hội thảo những giá trị nền tảng trong điều trị đái tháo đường tuýp 2. 315 đại biểu là giảng viên, bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội, các đơn vị của ngành Y tế Thái Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh... dự hội thảo.

Hội thảo đường tuýp 2 là bệnh lý chuyển hóa, là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo, điển hình là bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, suy thận. Tại hội thảo, các đại biểu đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Y Hà Nội, Sở Y tế trình bày về các vấn đề chính liên quan đến bệnh đái tháo đường tuýp 2 như thuốc tương đương sinh học; vai trò của kiểm soát đường huyết sớm trong điều trị đái tháo đường; biến chứng thận do đái tháo đường; tăng cường tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường... Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề liên quan đến bệnh đái tháo đường và những vấn đề gặp phải trong quá trình thực tế điều trị cho bệnh nhân.

Kết thúc hội thảo, ban tổ chức trao chứng chỉ đào tạo liên tục cho các học viên.

HÀ DUNG

Ra mắt mô hình “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông”

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình vừa tổ chức ra mắt mô hình “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông” tại phường Hoàng Diệu.

Mô hình có 50 thành viên ban đầu là cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có uy tín trong cộng đồng, có khả năng trong công tác tuyên truyền, vận động và có năng khiếu văn nghệ. Mô hình được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và gia đình thực hiện các tiêu chí trong bảo đảm an toàn giao thông gồm: luôn mang đủ giấy tờ xe theo quy định; đủ độ tuổi và sức khỏe phù hợp với loại xe; không lái xe khi đã uống rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng, đúng quy cách cho người lớn và trẻ em; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện; không chở quá số người theo quy định; đi xe đúng làn đường, phần đường quy định; giúp đỡ người tham gia giao thông; không lái chậm lờn, lể đường buôn bán, họp chợ, gây ách tắc giao thông; tham gia sinh hoạt nhóm phụ nữ với an toàn giao thông tại địa phương; mỗi phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và cộng đồng.

Từ mô hình điểm tại phường Hoàng Diệu, các cấp hội phụ nữ sẽ nhân rộng ra các địa phương khác, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

PHƯƠNG CHI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HƯNG HÀ Tuyên dương, khen thưởng con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập

Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà vừa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các cháu học sinh giỏi là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập và học sinh vượt khó học giỏi năm học 2017 - 2018.

Theo báo cáo của các công đoàn cơ sở, năm học 2017 - 2018 toàn huyện Hưng Hà có 3.646 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Kết thúc năm học, có 3.248 cháu đạt thành tích cao trong học tập, chiếm tỷ lệ 89%; trong đó 1.589 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 809 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 130 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện; 43 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 cháu đạt giải quốc tế và khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ; 675 cháu đạt học sinh giỏi các môn thi qua mạng. Trong các học sinh đạt học sinh giỏi các cấp, nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Hưng Hà và Liên đoàn Lao động huyện đã tặng quà cho 75 học sinh đạt thành tích tiêu biểu và học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập; trao 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam. Các đồng chí mong các cháu tiếp tục phấn đấu rèn luyện để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm học tới.

NGUYỄN CƯỜNG

THÔNG BÁO mất hồ sơ, tài liệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau: Phiếu thu tiền số: 10000101529; 10000101530; Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau: Phòng Nghiệp vụ, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39149100 Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu trên sẽ không còn giá trị sử dụng. Trân trọng!